

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

### CPT – เดียวถ้าขึ้นจริง ก็จะมีตัวใหญ่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิ้งจั่วหัว...** เป็นคำเปรียบเทียบกับละคร ก็หยิบมาจากคำที่เขาใช้ในการเล่นเกม เล่นบอร์ดกันนั้นแหละครับ มันก็เป็นการเก็งเหมือนกันว่าจะออกอะไร ออกเลขไหน เรียกว่า เก็งเลขกันตรงๆ ไปเลยว่าเลขไหน แล้วก็เอาเลขนั้นไปเล่น ไม่ว่าจะเล่นอะไรยังไงก็ตาม ถ้าไม่ออกมาตามที่เก็งหรือเล่นนั้น สุดท้ายเงินก็หายไปทั้งหมด ไม่เหลืออะไรเลยนะครับ... นี่แหละ ถึงบอกว่า การพนันต่างกับการลงทุนตรงไหน ต่างกันตรงที่ การลงทุน จะมีการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์อะไรต่างๆ นานา ส่วนการพนัน จะมีแค่ เสี่ยงดวง ต่อให้บอกว่า มีการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นแล้วก็ตาม แต่มันก็ยังไม่วิเคราะห์แบบเสี่ยงดวงอยู่ดี หรือต่อให้มี คำกล่าวที่ว่า เล่นหุ้น มันก็คือ การเล่นเกมพนันที่มีกฎกติกากำหนด นั่นแหละ... แต่ก็นะ ถ้าลองคิดไปคิดมา ถ้าแทงหุ้นผิด นั่นแปลว่าหุ้นนั้นอาจจะยังไม่ขึ้น หรือมีลงบ้าง แต่การผิด ก็ไม่ได้ทำให้เงินหายไปหมดเลยนะ ยังคงมีมูลค่าเหลือ เพื่อรอเวลาจะทวีค่ากลับมาได้ในวันหน้า... แต่การลงทุน ถ้าจะให้ดี ๆ หน่อย ก็ต้องเน้นไปที่หุ้นพื้นฐาน หุ้นหลักๆ หรือหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่ ๆ หน่อย แล้วเวลาที่นำเสนอของหุ้นใหญ่ ๆ ก็อาจเป็น ในจังหวะที่ลงต่ำมาก ๆ จนมีอะไรในพื้นฐานบางอย่าง ทำให้น่าสนใจจริงๆ หรือไม่ก็ ถ้าไม่อยากรอนานไป ก็ดูแนวโน้มว่า ตลาดจะกลับมาดีเมื่อไหร่ ถ้าตลาดมีแนวโน้มจะกลับมาดีได้จริงๆ ก็เมื่อนั้นแหละ หุ้นใหญ่ จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน (ที่ไม่ใช่การพนัน)... แล้วเมื่อไหร่ล่ะ ตลาดจะดีจริงๆ เสียที อย่างวันวาน ทำท่าทำทางเหมือนจะดี แล้วสุดท้าย ช่วงบ่ายก็เทลงมา เหมือนจะไม่เป็น... อันนี้ ลองฟังใน LIVE กันนะครับ

**ดูตามเกม...** ก็อาจจะหุ้นเล็กๆ ในบางกลุ่มบางตัวเหมือนกันนะครับ ที่มีแววจะฟื้นตัวได้ ซึ่งหากว่าตลาดจะขึ้นจริงๆ แม้ว่าจะมุ่งไปที่ตัวใหญ่ แต่ตัวเล็กบางตัว ก็มีเกมที่ดีนะ ถ้าตลาดไม่ดี ก็ยังตัวเล็ก

**แนวรับ : ... 1.12-1.08 โดยเน้นไม่ลงมามากกว่า 1.05 ด้วย**

**เป้าหมาย : ... 1.30-1.40 หากขึ้น 1.40 ได้ มองเป้า 2.0 ต่อ**

Price Chart...(CPT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น CPT...** จริงๆ เป้าหมายตามสัญญาณ จาก MA. ในภาพนั้นจะมองไว้ที่ระดับ 2.00 ได้ก่อนเลยก็ได้ แต่ระดับ 1.30-1.40 จะเป็นแนวต้านในทางโครงสร้างการแกว่งตัว ซึ่งถามว่า มีโอกาสผ่านไปไหม ก็ต้องว่ากันตามเงื่อนไข หากราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1.30-1.40 ได้ แล้วสัญญาณของ MA. ยังอยู่ในทิศทางหรือแนวโน้มที่ยังเป็นเชิงบวกอยู่ ก็แปลว่า โอกาสผ่านก็จะมีความเป็นไปได้ในตัวเอง... จึงเป็นอันว่า ต้องจับตาดูไปที่ระดับขึ้น แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ถ้าจะขึ้นจริงๆ ก็ต้องไม่เห็นการลงมาต่ำกว่า 1.05 ก่อนด้วยนะครับ.. หุ้นเล็กๆ เป็นหุ้นเก็งกำไรโดยธรรมชาติอยู่แล้ว หากมีการหลุด เราก็ต้อง Cut หรือ จะใช้กฎอะไรก็ตาม